

Số: /BC-STTTT

Tây Ninh, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thực hiện Công văn số 42-CV/BCĐ ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác vận động quần chúng tỉnh về việc báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở như sau:

I. Đặc điểm tình hình

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in và phát hành; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; thông tin điện tử; bưu chính; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và sản phẩm in; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, uỷ quyền của UBND và theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông hiện nay gồm có: Ban Giám đốc, 04 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, cụ thể Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Công nghệ thông tin, Bưu chính và Viễn thông; Phòng Thông tin, Báo chí và Xuất bản; Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh.

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: 54 người, trong đó: biên chế công chức: 26, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập: 17, hợp đồng theo Nghị định 68: 07; hợp đồng theo Luật Lao động: 04.

II. Kết quả thực hiện

1. Công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền

Cấp ủy, Ban lãnh đạo cơ quan tiếp tục quan tâm quán triệt cho công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao

chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Kế hoạch số 19-KH/BCĐ ngày 08 năm 02 năm 2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác vận động quần chúng tỉnh về việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023. Bên cạnh đó, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cấp ủy và lãnh đạo cơ quan luôn quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan. Thực hiện QCDC cơ sở gắn với xây dựng cơ quan đã phát huy quyền làm chủ tập thể của công chức, viên chức và người lao động góp phần xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh, gắn liền với sự lãnh đạo thống nhất của tập thể lãnh đạo Sở.

2. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Ban Chỉ đạo QCDC và Chi bộ phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền thực hiện nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Thực hiện nghiêm túc các cam kết đã đăng ký thực hiện những quy định tại nơi làm việc đầu năm 2023 như: đăng ký thi đua, không vi phạm Luật giao thông đường bộ, không sinh con thứ 3, không uống rượu bia trong giờ làm việc.

Ban Thanh tra nhân dân tích cực hoạt động trong việc giám sát kết quả thực hiện những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở, kế hoạch công tác năm, kinh phí hoạt động năm, tuyển dụng, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch, đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức...

Từ ngày 01/01/2021 đến 20/6/2023, Sở Thông tin và Truyền thông có 01 công chức chuyển công tác; 02 công chức thôi việc (theo nguyện vọng); điều động 06 công chức; tiếp nhận vào làm công chức đối với 02 viên chức (trong đó 01 viên chức bố trí vị trí việc làm chuyên viên, 01 viên chức bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Sở); bổ nhiệm 01 công chức và 02 viên chức; bổ nhiệm lại 01 công chức; nâng bậc lương trước thời hạn cho 04 công chức và 04 viên chức; nâng bậc lương thường xuyên cho 11 công chức, 03 viên chức và 05 hợp đồng lao động; xếp lương khi hoàn thành tập sự cho 03 viên chức; nâng thâm niên nghề cho 04 công chức; bố trí công tác cho 03 công chức và 03 viên chức được tuyển dụng.

Thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy trình theo hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Sở để các công dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, phối hợp thực hiện. Từ 01/01/2021 đến 20/6/2023, Sở đã tiếp nhận 123 hồ sơ, trả 123 hồ sơ, còn tồn: 0 hồ sơ, giải quyết sớm hạn 100% hồ sơ.

3. Hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở

Tiếp tục phát huy mô hình dân chủ, đề cao trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong việc thực hiện dân chủ trong hoạt động tại cơ quan. Đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản pháp luật nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, biến nhận thức thành hành động cụ thể của mỗi cá nhân, của tập thể.

Trong các buổi họp định kỳ, Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ thực hiện đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ từng quý và đưa ra phương hướng, giải pháp chấn chỉnh những yếu kém, hạn chế trong thời gian tới. Ban Chỉ đạo đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện báo cáo theo định kỳ.

III. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

1. Phương hướng

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Tây Ninh.

2. Nhiệm vụ

Tiếp tục quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên về thực hiện dân chủ trong từng lĩnh vực đến 100% công chức, viên chức và người lao động và các tổ chức đoàn thể để đảm bảo thực hiện tốt QCDC cơ sở.

Đẩy mạnh hoạt động thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh

việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, các phong trào thi đua yêu nước góp phần thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế, xã hội.

Thường xuyên rà soát các quy chế, quy định của cơ quan để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế nhằm chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót của công chức, viên chức và người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ được phân công.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị.

Tham mưu cho Cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thường xuyên đề cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong Ban Chỉ đạo, tiếp tục phân công theo dõi và trực tiếp giúp đỡ cơ sở, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Kịp thời ban hành các quyết định nâng bậc lương theo định kỳ; thực hiện đầy đủ các chính sách về lương và các khoản phụ cấp theo quy định cho công chức, viên chức và người lao động cơ quan.

Cử công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đề ra.

Trên đây là báo cáo kết quả việc thực hiện Quy chế dân chủ của Sở Thông tin và Truyền thông ./.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- GD Sở;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**